

Số: 01/KH-UBND-CD

Trường Tây, ngày 07 tháng 01 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hoá xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2025

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng hồ sơ tặng các danh hiệu thi đua, hình thức thi đua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 19/12/2024 của Hội đồng nhân dân xã Trường Tây về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2024, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025; Ủy ban nhân dân xã Trường Tây phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

- Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, vượt khó, lao động sáng tạo của Nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức xã tích cực thi đua theo phương châm “Ngành ngành thi đua, người người thi đua, nhà nhà thi đua”. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 19/12/2024 của Hội đồng nhân dân xã Trường Tây về Kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025.

## **2. Yêu cầu**

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng. Các phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, sâu rộng trên địa bàn với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

- Phong trào thi đua phải được tổ chức đồng bộ, triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo được khí thế sôi nổi. Kết quả phong trào thi đua được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa chính trị, xã hội, thiết thực, tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua.

- Tập trung đổi mới, chủ động sáng tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân; phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển bền vững kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Phấn đấu đến ngày 31/5/2025, mỗi ban ngành, đoàn thể xã, các ấp hoàn thành 50% chỉ tiêu được giao trở lên. Đến ngày 31/10/2025 hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

## **II. NỘI DUNG THI ĐUA**

1. Thực hiện đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và đặc thù chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2025.

2. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của ngành, tỉnh và thị xã; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp trên phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Trọng tâm là thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Tây Ninh đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ,

hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua do tỉnh phát động như “Thi đua xây dựng Chính quyền điện tử”, “Thi đua cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính”, “Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, “Thi đua thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, “Dân vận khéo”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội...

3. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục hồ sơ.

4. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành gắn với giải quyết các vấn đề của xã hội, những việc làm tốt, sáng kiến mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp

5. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt hơn trong tư tưởng, nhận thức của các ngành, cán bộ, công chức và Nhân dân về vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Văn phòng – thông kê**

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đến từng ngành, từng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, áp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. Phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình cao, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua.

#### **2. Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã**

- Các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp Hội đồng thi đua khen thưởng xã xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; Hướng dẫn các tiêu chí khen thưởng để theo dõi, đánh giá bình xét thi đua, hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng,

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và tổ chức thực hiện phù hợp với từng ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực phụ trách các ngành, công chức tham chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân, Hội đồng thi đua khen thưởng xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đối với lĩnh vực phụ trách phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

### **3. Công chức Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội, Trung tâm VH-TT-HTCD, Đài truyền thanh xã**

Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng và những kết quả đạt được thông qua việc tổ chức phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Biên tập tin bài đăng tải trên hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện tử, bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2025.

### **4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã**

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, đảm bảo tiến độ số hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025, Đề án 06 tại địa phương; tuyên truyền và hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia, sử dụng ứng dụng VneID trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chứng thực bản sao điện tử đạt 100%.

### **5. Ban quản lý các ấp**

- Tổ chức vận động nhân dân cùng nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường ngõ xóm, vận động thu đầy đủ số tiền đối ứng nâng cấp các tuyến đường nâng cấp nhựa; vận động lắp đặt đèn chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động tham gia BHYT đạt 95% trở lên.

- Tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu quỹ phòng chống thiên tai; vận động quỹ Vì người nghèo, vận động hiến máu tình nguyện đạt 100% chỉ tiêu giao trở lên.

- Vận động nhân dân cùng nhau thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình”; vận động nhân dân thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc trên địa bàn xã đạt 100%; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa.

6. Phát động thi đua đạt thứ hạng cao như sau: Các ngành trực thuộc UBND đều đạt loại A, trong đó phần đầu có 50% ngành đạt thứ hạng cao (1, 2, 3) trong thi đua khối xã, phường của thị xã; 50% các cơ quan giúp việc của Đảng giữ vững thứ hạng cao (1,2,3); các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng đều đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó phần đầu có 50% đơn vị đạt thứ hạng cao (1, 2, 3) trong thi đua khối xã, phường của thị xã.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đoàn viên, hội viên, các ấp và Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025.

8. Thời gian phát động thi đua tính từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 15/11/2025. Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân xã phát động; tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối Thi đua (xếp hạng 1, 2, 3). Sau khi đánh giá, xếp loại cuối năm các tập thể được ngành cấp trên chấm điểm thi đua (xếp hạng 1,2,3) trong khối thi đua xã, phường gửi báo cáo thành tích và văn bản xác nhận kết quả về Hội đồng Thi đua khen thưởng xã (qua Văn phòng UBND xã) theo dõi, tổng hợp kết quả đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng xã bình xét, quyết định hình thức khen thưởng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hoá xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2025 của Ủy ban nhân dân và Ban Chấp hành Công đoàn xã Trường Tây./.

**TM. BCH CÔNG ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trung Hiếu**

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Oanh**

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT thị xã;
- Phòng nội vụ thị xã;
- TT.Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- CBCC, NHĐKCT xã, ấp;
- BQL các ấp;
- Lưu: VT, VP.UBND xã.